



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับประจำวันที 21-27 เดือนตุลาคม หน้า 33

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

การศึกษา

> เลาเกียร

ในหลวง คือ 'ครูของแผ่นดิน'



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือเป็นครูของแผ่นดินอย่างแท้จริง ทั้งพระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมรดกตลอดการครองราชย์ ไม่เพียงทำให้พสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี แต่ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประชาชนไทยในการดำเนินชีวิต

สำหรับในด้านการศึกษานั้น นับว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเลิศในด้านการศึกษา โดยพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นในด้านการศึกษา ได้แก่ การมี

พระราชประสงค์ให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ได้ทำการรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดยฉบับปกคิมทั้งหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้ทั้งหมด 20 เล่ม

ที่สำคัญพระองค์ยังได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งมีการดัดแปลงเล็กน้อยจากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และพระองค์ทรงแปลเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2531 จากนั้นพระบาท



สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ในปีกาญจนาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ซึ่งมีเนื้อหาอันทรงคุณค่าและมีการพิมพ์เป็นฉบับการ์ตูนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2502 เพื่อให้เหล่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ยังต่างประเทศ และเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศต่อไป

ปัจจุบันเมื่อเด็กนักศึกษาทุนมูลนิธิอานันทมหิดลจำนวนมากที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงนับว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้สร้าง “คน” อย่างแท้จริง

ครั้งหนึ่ง ได้เสด็จประพาสทางภาคเหนือ ได้มีพระราชดำรัสแก่คณะครูอาจารย์ที่มาเข้าเฝ้าฯ ว่า “เป็นครูใช้ใหม่ ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” ซึ่งพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู และถือว่าข้าราชการครูคือผู้ที่ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท

นอกจากนี้ พระองค์ยังได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2517 ใจความว่า

“การจะเล่าเรียนหรือทำการใดๆ ให้สำเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงเป็นใหญ่ เพราะความตั้งใจจริงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ และความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง จงปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยที่ดีที่ปลูกไว้แต่เยาว์วัย จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า จะช่วยพาตัวให้อาจสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้โดยตลอด และประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต...

ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทย ได้มีพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่ให้ข้อคิด ให้สติปัญญาแก่บุคคลในวงการด้านการศึกษา มาตลอด ทั้งต่อคณะครูอาจารย์ รวมถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา โดยทุกครั้งหลังเสด็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระองค์จะพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อให้บัณฑิตนำไปยึดถือ

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป

เช่นเดียวกับ อีกครั้งหนึ่ง ที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2522 ใจความว่า

“การศึกษามีได้มาจากการฟังโอวาท หรือแม้จะฟังการบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย์ การศึกษานั้นมาจากการสังเกต การดู การฟังของแต่ละคน หมายความว่า ดูแล้วฟังแล้วมาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ตน ก็นับว่าเป็นการศึกษาแล้ว และเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นครูของแผ่นดินอย่างแท้จริง ทรงเป็นนักคิด นักปฏิบัติ โดยเฉพาะได้พระราชทานพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่างของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชดำรินี้เอง ที่ทำให้คนไทยนำไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพ และการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ

ตลอด 70 ปีของการครองราชย์ พระองค์ คือ แบบอย่างของบุคคลในวงการการศึกษา ทรงเห็นความสำคัญของอาชีพครู และมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการการศึกษาไทยมาโดยตลอด โดยหนึ่งในนั้น คือ การพระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ

นามราชภัฏ ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชฯ” นับมีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวราชภัฏทั้งสิ้น ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ดังนั้น ชาวราชภัฏและชาวอุดมศึกษาทั้งหมด จึงต้องทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทดำเนินรอยตามรอยเท้าของ “พ่อ” เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ให้เป็นคนดีตามพระราชประสงค์ของ “พ่อหลวง” นั่นเอง

พระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร ด้านศิลปะวิทยาการต่างๆ และอีกหลายๆ ด้าน เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์คือแบบอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่ “เรือจ้าง” และพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ และพระองค์คือ “ครูของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง

ขอเสด็จสู่สวรรคาลัย ■

